

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยูร นาธงชัย	ประธานสภา อบต.บ่อแก้ว	ประยูร นาธงชัย	
๒	นายบุญธรรม โพธิ์แสวง	รองประธานสภา อบต.บ่อแก้ว	บุญธรรม โพธิ์แสวง	
๓	นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล	ปลัด อบต.บ่อแก้ว/เลขานุการสภา	สลิลทิพย์ โพธิ์มูล	
๔	นายจันทิมา เพชรฟ้า	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑	จันทิมา เพชรฟ้า	
๕	นายลัดดา เพชรชัย	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๒	ลัดดา เพชรชัย	
๖	นายประยนต์ชัย ติตติ	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๓	ประยนต์ชัย ติตติ	
๗	นางสาวสุดสดี อ่อนภูเขา	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๕	สุดสดี อ่อนภูเขา	
๘	นายวิเชียร สังคะโฮ	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๖	วิเชียร สังคะโฮ	
๙	นายมานพ ทุมเพ็ง	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๗	มานพ ทุมเพ็ง	
๑๐	นางเครือวัลย์ คุ่มหินลาด	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๘	เครือวัลย์ คุ่มหินลาด	
๑๑	นายเจ็ดโหม หินดี	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๙	เจ็ดโหม หินดี	
๑๒	นายศักดิ์ศรี ติตติ	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๐	ศักดิ์ศรี ติตติ	
๑๓	นายยุพา แยมศรี	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๒	ยุพา แยมศรี	
๑๔	นายพาน ศรีชมภู	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๓	พาน ศรีชมภู	
๑๕	นายวิบูลย์ ยะมะหาร	สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔	วิบูลย์ ยะมะหาร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเล็บ คุ่มหินลาด	นายก อบต.บ่อแก้ว	สมเล็บ คุ่มหินลาด	
๒	นายมรกต เพ็ชรภายลุน	รองนายก อบต.บ่อแก้ว	มรกต เพ็ชรภายลุน	
๓	นายผง อ้วนละไมย์	รองนายก อบต.บ่อแก้ว	ผง อ้วนละไมย์	
๔	นายสมศักดิ์ เหลาแหลม	เลขานุการนายก อบต.บ่อแก้ว	สมศักดิ์ เหลาแหลม	
๕	นายสงวน หินสุข	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	สงวน หินสุข	
๖	นายวิเศษ คุ่มนายอ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	วิเศษ คุ่มนายอ	
๗	นายนวม ไกรสุรย์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	นวม ไกรสุรย์	
๘	นายทองพูล จำปาม่วง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ทองพูล จำปาม่วง	
๙	นายไพโรจน์ กุตรระแสง	นิติกร	ไพโรจน์ กุตรระแสง	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ่อแก้ว/เลขานุการสภา อบต.บ่อแก้ว

- ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจดูผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม  
กล่าวเชิญประธานสภานำสวคมนตรี กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประยูร นางงชัย

ประธานแจ้งให้ทราบ

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔ ท่าน คือ

๑. นายสงวน หินสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

๒. นายวิเศษ คุ่มนายอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

๓. นายนวม ไกรสุรย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

๔. นายทองพูล จำปาม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประยูร นางงชัย

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ถ้ามีการแก้ไข  
ขอให้แจ้งแก้ไขได้

ที่ประชุม

- ไม่มีมีการแก้ไขและมีมติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้  
ประกอบในการยื่นคำร้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙ โครงการ  
ดังนี้

๑. โครงการขออนุญาตสร้างวัดอัมพวันคุณศรีเมฆ สังกัดคณะสงฆ์  
ธรรมยุติกนิกาย ชาวบ้านม่วงกุล หมู่ที่ ๖, ๑๓ ขอใช้พื้นที่ในการสร้างวัด  
จำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงห้วยผา พื้นที่ตำบล  
บ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. โครงการขออนุญาตสร้างวัดภูจ้อก้อ ชาวบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑  
ขอใช้พื้นที่ในการสร้างวัด จำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน อยู่ในเขตป่าสงวน  
แห่งชาติ ป่าดงหมู พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. โครงการขออนุญาตสร้างวัดถ้ำแก้วมณีโชติ ชาวบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑  
ขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง จำนวน ๘ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู  
พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. โครงการขออนุญาตสร้างวัดทิพย์คำเตย ชาวบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑  
ขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัดจำนวน ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าดงห้วยผา พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

๕. โครงการขออนุญาตสร้างวัดป่าฮวก ชาวบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด จำนวน ๑๗ ไร่ ๒๒ ตารางวา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงห้วยผา พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
๖. โครงการขออนุญาตสร้างวัดถ้ำช้างอุดมธรรม ชาวบ้านห้วยน หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ และชาวบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวัด จำนวน ๒๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงห้วยผา พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. โครงการขออนุญาตก่อสร้างสำนักสงฆ์ถ้ำพระ ชาวบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ขอใช้พื้นที่ในการสร้างสำนักสงฆ์ จำนวน ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
๘. โครงการขออนุญาตก่อสร้างวัดเทพประธาน ชาวบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ขอใช้พื้นที่ในการสร้างวัด จำนวน ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๙. โครงการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อสร้างวัดผาเจริญธรรม ของชาวบ้านนางาม หมู่ที่ ๑๐ ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

### ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ จำนวน ๑ โครงการ

- ๑ โครงการขออนุญาตก่อสร้างวัดวารินุสรณ์ บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ ๙ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

นายประยูร นางงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ก่อนที่จะให้ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างวัดชี้แจงขอเชิญท่านนายกชี้แจงเหตุผลในการเสนอญัตติในครั้งนี้

นายสมเลіб คุ่มหินลาด

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้พิจารณาซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ

ตามญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้รับหนังสือจากประธานคณะกรรมการหมู่บ้านขอให้สภาฯ พิจารณาโครงการที่ขออนุญาตสร้างวัดในเขตพื้นที่ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งโครงการก่อสร้างวัดในเขตพื้นที่ป่าฯ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ยื่นคำขออนุญาตไปยังสำนักพุทธศาสนาแล้วเมื่อวันที่

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แต่ยังขาดรายงานการประชุม ดังนั้นในวันนี้อจึงขอให้ประชุมได้พิจารณาว่าจะเห็นชอบกับโครงการที่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชนเสนอหรือไม่ ซึ่งการดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดสืบเนื่องมาจาก ครม.มีมติผ่อนผันให้ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวน ในการสร้างวัด ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภายใน (๑๘๐) ขยายอีก ๑๒๐ วัน โดยสิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๔

นายประยูร นางรัชชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบเหตุผลให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบเหตุผลความจำเป็น

นายสงวน หินสุข

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมนายสงวน หินสุข ในส่วนของสำนักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์ กุญจก้อ สำนักสงฆ์แก้วมณีโชติ สำนักสงฆ์ทิพย์คำเตย และสำนักสงฆ์ป่าฮวก ทั้ง ๔ แห่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักสงฆ์ ๔ แห่ง เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนอยากให้มวัดเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินการทางศาสนาเป็นแหล่งรวมใจของชาวชุมชน ดังนั้นจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้พิจารณาเห็นชอบกับโครงการที่ขอใช้พื้นที่ทั้ง ๔ แห่งด้วยครับ

นายวิเศษ คุ่มนายอ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ที่เคารพ ผมนายวิเศษ คุ่มนายอ สำนักสงฆ์ที่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๗ มีวัดวัดถ้ำช้างอุดมธรรม ผู้นำชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงอยากจะทำให้มีการก่อตั้งวัดในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนในชุมชน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกับโครงการของทางวัดและชุมชนด้วยครับ

นายวิเชียร สังคะโห

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๖

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ผมนายวิเชียร สังคะโห สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๖ สำนักสงฆ์ที่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖,๑๓ มีวัดอัมพวัน คุณศรีเมฆ สังเกตคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผู้นำชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงอยากจะทำให้มีการก่อตั้งวัดในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนในชุมชน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกับโครงการของทางวัดและชุมชนด้วยครับ

นายประยนต์ชัย ติตดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ผมนายประยนต์ชัย ติตดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓ สำนักสงฆ์ที่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓,๑๐ ได้แก่

นายนวนม ไกรสุรย์	สำนักสงฆ์เทพประทาน และวัดผาเจริญธรรม ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้สภาได้พิจารณาโครงการด้วย เนื่องจากทั้ง ๒ วัด ก่อตั้งมานานแล้วเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชุมชน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมนายนวม ไกรสุรย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ผู้ส่งโครงการสำนักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ มี ๒ แห่ง คือ สำนักสงฆ์ถ้ำพระ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วัดวารีนุสรณ์อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เหตุผลคืออยากให้มีวัดอยู่ในพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน
นายประยูร นารงชัย	ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว - ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เสนอโครงการได้ชี้แจงให้ทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ
นางสาวสุดสดี อ่อนภูเข	ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วัดถ้ำช้างที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างมากกว่า ๒๐ ปี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม/ปฏิบัติศาสนกิจขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโครงการให้ด้วย
นายประยนต์ชัย ดิตติ	ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สำหรับวัดผาเจริญธรรมได้ก่อสร้างมานานแล้วโดยได้ขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้เมื่อหลายปีก่อนได้ขอสร้างวัดพร้อมขอพื้นที่อนุรักษ์ป่า ดังนั้นจึงขอให้สภาได้พิจารณาเห็นชอบโครงการขอสร้างวัดผาเจริญธรรมด้วย
นายสงวน หินสุข	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการขอตั้งวัดในเขตป่าจริง ๆ แล้ววัดก่อสร้างมานานแล้ว พอตี ครม. มีมติให้ยื่นเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
นายประยูร นารงชัย	ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว - มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก่อนที่ผมจะขอมติจะขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/เลขานุการสภา อบต.บ่อแก้ว - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ที่เคารพทุกท่าน ตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัย ม.๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ ๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกให้เป็นไปตามกฎหมาย/แผน/ข้อบัญญัติระเบียบ กฎหมายข้อบังคับของทางราชการ

เมื่อทราบแล้วว่าหน้าที่ของสภามีอะไรบ้าง ก็มาดูประเด็นที่ต้องพิจารณา เรื่องที่ท่านนายกเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาคือ ขอให้พิจารณาโครงการขอ ตั้งวัดในเขตพื้นที่ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ชุมชนแจ้งมายังองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแก้ว ขอให้เสนอให้สภาได้พิจารณา

ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้วได้ส่งโครงการ ขอสร้างวัดทั้งหมด ๑๐ แห่ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่าไม้ เพื่อให้สภา พิจารณาให้ความเห็นชอบ

อันเนื่องมาจากมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ให้ดำเนินการขอ อนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ขยายอีก ๑๒๐ วัน (สิ้นสุด ๗ กันยายน ๒๕๖๔) ตามข้อมูลที่ชุมชนแจ้งมา ยังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วทุกโครงการได้ยื่นขออนุญาตไว้แล้ว (เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ซึ่งอยู่ในกรอบเวลาตามที่ ครม.กำหนดให้ ยื่นโดยเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่ายังขาด รายงานการให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่สภาพิจารณา จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าได้ ล่วงเลยเวลามาแล้ว การพิจารณาเป็นอำนาจของสภาว่าจะพิจารณาหรือไม่ อย่างไร โดยกรอบในการพิจารณาก็ตามอำนาจหน้าที่ของสภาที่ได้แจ้งให้ ทราบ ๓ ข้อ

นายไพโรจน์ กุตรระแสง

ตำแหน่ง นิติกร

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตามโครงการที่ เสนอให้สภาได้พิจารณาทั้งหมด ๑๐ โครงการ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๙ โครงการ เขตพื้นที่ป่าไม้ ๑ โครงการ เจ้าของโครงการจะต้องตรวจสอบ ให้ชัดเจนว่าวัดใด สำนักสงฆ์ใดอยู่ในเขตพื้นที่ไหน เพื่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการยื่นคำขอใช้จะได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ถูกต้องตามหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ กล่าวคือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ หน่วยงานที่รับเรื่องคือสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ส่วนพื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ ๒๕๘๔ หน่วยงานที่รับคำขอใช้ พื้นที่คือ สำนักงานป่าไม้จังหวัด ส่วนโครงการใดที่อยู่ในที่เขตพื้นที่ สาธารณประโยชน์ด้วย ก็ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/เลขานุการสภา อบต.บ่อแก้ว

- การพิจารณาของสภาก็น่าจะเข้าอำนาจหน้าที่สภาตามนัย ม.๔๖ (๓) คือ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ นายกเสนอ ญัตติเพื่อนำมตินี้ไปประกอบในคำขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าของวัดภายใต้ เงื่อนไขที่กฎหมาย (มติ ครม.) กำหนดไว้หาใช่การอนุญาตไม่

นายประยูร นารงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายประยูร นางงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างวัดใน  
เขตป่าฯ ทั้ง ๑๐ โครงการ ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบด้วยเสียง ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง

**๓.๓ ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

นายประยูร นางงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วชี้แจง

นายสมเลіб คุ่มหินลาด

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตามที่สมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕ ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
โครงการ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วมขังในพื้นที่ จึงขอ  
เปลี่ยนแปลงโครงการจากรางระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำ โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

โครงการเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาวรวม ๕๐ เมตร ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ บก.๐๐๕/  
๒๕๖๕ ของ อบต.บ่อแก้ว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๒ งบประมาณตั้งไว้  
๑๑๑,๐๐๐ บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ เพื่อ  
จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ วางท่อระบาย  
น้ำ PVC ศก. ๖ นิ้ว ยาวรวม ๒๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบเลขที่  
บก. ๐๐๕/๒๕๖๕ ของ อบต.บ่อแก้ว เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๒  
งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ บาท

ส่วนอีกโครงการผมขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ เนื่องจากโครงการไฟฟ้าส่องสว่างมี  
ความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ที่แจ้งมายัง อบต.  
หลายจุด งบประมาณเดิมมีไม่เพียงพอจึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในการ  
อุดหนุนไฟฟ้า ดังนี้

โครงการเดิม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรและอุปโภค-  
บริโภค สำหรับแหล่งน้ำภายในตำบลบ่อแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรและ  
อุปโภค-บริโภค สำหรับทำการเกษตรปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
(เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม) กลุ่มเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๖ กลุ่ม  
ได้แก่

๑. กลุ่มแหล่งน้ำกุดตาใกล้ตอบน หมู่ที่ ๑
๒. กลุ่มแหล่งน้ำหนองขาม หมู่ที่ ๕
๓. กลุ่มแหล่งน้ำห้วยจานตอนกลาง หมู่ที่ ๗
๔. กลุ่มแหล่งน้ำกุดเข้ตอนล่าง หมู่ที่ ๘
๕. กลุ่มแหล่งน้ำหนองหมี หมู่ที่ ๙
๖. กลุ่มแหล่งน้ำห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ ๑๐

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๘,๐๐๐ บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ในการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาด  
ดับในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายประยูร นาธงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ก่อนที่จะลงมติขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย

นายประยนต์ชัย ติตดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตามที่ท่านนายกได้  
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นผมเห็นด้วย แต่ขอให้ท่านคำนึงถึงความรู้สึกของ  
ประชาชนที่เขาคิดว่าจะได้รับงบประมาณตามที่ขอตั้งจ่ายไว้ในปี ๒๕๖๕

นายผง อ้วนละไมย์

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการก่อตั้ง  
โรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่เห็นประโยชน์ แต่เรื่อง  
ไฟฟ้าส่องสว่างเราได้รับการร้องขอร้องเรียนเข้ามามาก จึงจำเป็นต้องพิจารณา  
เรื่องนี้ก่อนตามเหตุผลความจำเป็นท่านนายกได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว

นายประยูร นาธงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ลำดับต่อไป ผมจะขอมติท่านใดเห็นควรอนุมัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโอน  
งบประมาณตามเสนอขอให้อยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติตามเสนอขอ ด้วยเสียง ๑๓ เสียง ไม่นุมติ ๐ เสียง ประธานงด  
ออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น

นายประยูร นาธงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- วาระอื่น ๆ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาได้เสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ขอเชิญ  
ท่านนายกชี้แจงเรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายสมเลіб คุ่มหินลาด

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมมีข้อราชการที่  
จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้



เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากในปี ๒๕๖๒ ได้มี พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระเบียบฉบับนี้มีผลให้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดเก็บภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วก็กำลังจ้าง บริษัทเอกชนดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี จึงขอให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

เรื่องที่สอง เรื่องการเปิดศูนย์เด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์โควิด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไปปิดทำการไปนาน บัดนี้จังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่าให้ดำเนินการเปิดศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงกำหนดให้เปิดในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายประยูร นารงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ที่ประชุมก็ได้ทราบข้อราชการที่ท่านนายกแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว ก็ขอความ ร่วมมือทุกท่านช่วยกันสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน

นายเฉิดโฉม หินดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๙

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมขอสอบถามท่าน นายกผ่านท่านประธานสภาฯ โครงการ หมู่ที่ ๙ งบโปกดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้ประชาชนฝากถามมา

นางสาวสุดสดี อ่อนภูเข

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ขอสอบถามท่าน ประธานผ่านไปยังท่านนายก การของบุดหนุนเฉพาะกิจขอฝากท่านนายกด้วย ขอให้ติดตามให้ตำบลบ่อแก้วมีถนน คสล. เต็มพื้นที่ ประชาชนจะได้ไม่ลำบาก ในการสัญจรไปมา

นายมานพ ทุมเพ็ง

สอบถามเรื่องที่สอง เรื่องการเช่าศูนย์โอท็อปยังเช่าอยู่หรือไม่

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๗

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว/ท่านนายก อบต.

บ่อแก้ว และผู้เข้าประชุมที่เคารพทุกท่าน เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแก้วได้รับการรับรองจาก กกต. ถ้านับถึงวันนี้ ๖ เดือน

โดยประมาณ ผมในฐานะสมาชิกสภาก็ได้ร่วมตรวจสอบติดตามการทำงานของ คณะผู้บริหารที่นำโครงการต่าง/กิจกรรมต่าง ๆ ออกสู่พี่น้องประชาชน ใน เบื้องต้นประชาชนยังเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้ การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลบ่อแก้ว ผมจึงขอฝากปัญหา ผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายก ดังนี้

๑. ขอให้ซ่อมแซมถนนบนคันคลองชลประทาน

๒. ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ทุกสายชำรุดเสียหาย

๓. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนได้มีอุปกรณ์ในการเล่น

๔. ประชาชนยังเชื่อมั่นในการบริหารราชการของคณะผู้บริหาร สำหรับผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๗ ขอฝากถึงท่านนายก ข้อเสนอผ่านท่านประธานสภาผิดถูกประการใดผมต้องขออภัยไว้ด้วย

นายมรกต เพ็ชรภายลุน

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ด้อขออนุญาตชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายก ก่อนที่จะท่านนายกจะสรุปตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาชุมชน/เยาวชน ในเรื่องนี้ผมได้ฝากเจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอ ในวันที่ผมเข้าประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คำแนะนำของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๗ นายมานพ ทุมเพ็ง เป็นสิ่งที่ดีสถานการณ์โควิดเบาบางลงน่าจะมีกิจกรรมให้ชุมชนได้

นายวิเชียร สังคะโท

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๖

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมขออนุญาตสอบถามงบซ่อมแซมว่าดำเนินการไปหลายหมู่บ้านแล้วมีงบเหลือหรือไม่ ขอฝากพื้นที่หมู่ที่ ๖ ด้วยนะครับ ปัญหาถนนชำรุดเสียหายหลายจุด

นายประยงค์ชัย ดิตดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เขาไปซ่อมเป็นลูกรังดินเหนียว ถ้าหากฝนตกไม่อยากให้ซ่อมแซมด้วยลูกรัง ขอเปลี่ยนเป็นหินคลุก ถ้าเอาลูกรังผสมดินเหนียวไปลงชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น

นายสมศักดิ์ เหลาแหลม

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมขอเรียนที่ประชุมให้ทราบวาระหว่างนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ งบประมาณในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ งบก่อสร้างถนน/รางระบายน้ำ

นายผง อ้วนละไมย์

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนบนคันคลองในส่วนที่แก้ไขได้ก็จะดำเนินการแก้ไข จะให้ดำเนินการเต็มรูปแบบไม่สามารถทำได้เนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาต ในส่วนอุปกรณ์กีฬา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะดำเนินการตั้งจ่ายไว้ให้ทุกชุมชนได้มีอุปกรณ์กีฬา

นางสาวสุดสดี อ่อนภูษา

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายก ถนนป่าไม้ที่ทำเป็นเขตกันไฟถนนชำรุดขอฝากให้ท่านนายกประสานแจ้งไปยังป่าไม้ด้วย

นายวิเชียร สังคะโท

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๖  
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ขอฝากเรื่องการ  
ซ่อมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ดังนี้  
๑. เส้นทางไปวัดภูน้ำเกลี้ยง  
๒. หน้าบ้านนางอุไรวรรณ กล้าใจ ถึงหน้าบ้านจำเริญพายุพงษ์ โพนนอก  
๓. หน้าบ้านนางวิษชุดา ตระพัง ถึงเส้นทางดอนกลอย

นายประยงค์ชัย ติดดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓  
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผมขอฝากหนังสือ  
ให้กับท่านนายกด้วยกรณีก่อสร้าง/ขุดลอกในพื้นที่ป่าสามารถทำได้  
(ฝากหนังสือแนวทางปฏิบัติผ่านรองผอ อ้วนละไมย์)

นายประยูร นางงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  
- ขอเชิญท่านนายกตอบข้อกระทู้ของท่านสมาชิกที่ได้ตั้งกระทู้ไว้

นายสมเลіб คุ่มหินลาด

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ก่อนอื่นผมต้อง  
ขอขอบคุณทุกท่าน สมาชิกทุกคน ถือว่าทุกท่านอาสาเพื่อประชาชนในท้องถิ่น  
นำปัญหาความเดือดร้อนมาช่วยกันแก้ไข ผมจะขอตอบเรื่องที่ทุกท่านได้  
สอบถามผ่านที่ประชุม

งบประมาณโครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ เมื่อมีงบประมาณเพียงพอ  
ต่อการดำเนินการก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การซ่อมแซมถนน  
ในชุมชน/ถนนเพื่อการเกษตร แต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหาเนื่องจาก  
ฝนตกต่อเนื่อง ลูกรั้งที่เอาไปลงซ่อมแซมถนนทำให้ถนนเดิมสึกกร่อนไปมาก  
กว่าเดิม ถนนบนคันคลองชลประทานได้มอบหมายให้เลขาสมศักดิ์ เหลาแหลม  
กับ ผู้อำนวยการกองช่าง ออกสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้การประสานขอ  
ซ่อมแซมจากเจ้าของพื้นที่ ส่วนถนนสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗,๖ ผมทราบ  
ปัญหาแล้วขอรับเอาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป อีกเรื่องหนึ่งคือกรณี  
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกน่าจะมีแนวทางดำเนินการผมก็เห็นด้วยทั้งนี้ต้อง  
มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างประเมิน/ประมาณราคา แล้วเปลี่ยนจาก  
ซ่อมแซมเป็นปรับปรุงให้ดีขึ้น

นายประยูร นางงชัย

อุปกรณ์กีฬาที่เป็นไปตามที่ท่านรองผอแจ้ง ปี ๒๕๖๖ จะต้องจัดซื้อ  
ตลอดจนทุก ๆ เรื่องที่ท่านสมาชิกเสนอในที่ประชุมในวันนี้ ผมจะนำไปแจ้งต่อ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่ประชุม

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  
- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
- ไม่มี

นายประยูร นารงชัย

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- กล่าวเปิดประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร

นัดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานแจ้งว่าไม่มีวาระเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัด อบต.บ่อแก้ว / เลขานุการสภา อบต.บ่อแก้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายวิเชียร สังคะโท)

สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว หมู่ที่ ๖ / คณะกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางเครือวัลย์ คุ้มหินลาด)

สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว หมู่ที่ ๘ / คณะกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางยุพา แยมศิริ )

สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๒ / คณะกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายการประชุม

( นายประยูร นารงชัย )

ประธานสภา อบต.บ่อแก้ว